

ปูดซื้อรถประจำตำแหน่งปธ.สภาฯ 7.5 ล้าน "อิสระ" แจง "ชวน" สั่งหั่นราคาครึ่งหนึ่ง

ผู้จัดการรายวัน 360° - "ยุทธพงศ์" กมธ.งบฯ จากพรรคเพื่อไทย เผย กมธ.ผ่านงบฯ เรือดำน้ำ 2 ลำ 2.25 หมื่นล้าน เฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 ลำ 931 ล้านบาท พร้อมปุดเลขาฯ สภาฯ อ้าง "ชวน" ไฟเขียว จัดซื้อรถประจำตำแหน่ง ปธ.สภาฯ คันละ 7.5 ล้านบาท ด้าน "เด็กชวน" แจงปมรถประจำตำแหน่ง เผย "ชวน" สั่งหั่นราคาลงมาครึ่งหนึ่งของราคาที่จะมีการจัดซื้อ

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษกคณะอนุกรรมการการคณะกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและรัฐวิสาหกิจ ในคณะกรรมการการงบประมาณฯ กล่าวถึงการพิจารณาของทางคณะอนุกรรมการฯ ว่า เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่ผ่านมา ทางคณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ฯ ได้ประชุมเป็นวันสุดท้าย และสรุปยอดปรับลดงบประมาณ โดยมีรายการสำคัญๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

1. ผ่านเรือดำน้ำ 2 ลำ จำนวน 22,500 ล้านบาท (ราคาล่าละ 11,250 ล้านบาท) เนื่องจากมีมติ ครม. ให้จัดซื้อต่อเนื่องจากลำที่ 1 ในปี 2560
2. ผ่านให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดซื้อ ฮ.(รัสเซีย) 2 ลำ (ราคาล่าละ 931 ล้านบาท) เนื่องจาก ฮ.ของเดิมมีอยู่แล้ว 2 ลำ ให้ซื้อใหม่อีก 2 ลำ เพื่อให้ครอบคลุมการให้ในภารกิจครบทั้ง 4 ภูมิภาค
3. ให้กรมทางหลวง เร่งรัดการก่อสร้างถนนทางหลวงมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี หลังได้รับเงินค่าเวนคืนจากรัฐบาลเพิ่มอีก 12,000 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายในปี 2565
4. ปรับลดงบประมาณของรัฐบาล 1,156.91 ล้านบาท เนื่องจากการก่อสร้าง

รัฐบาลใหม่ล่าช้าไปอีก 382 วัน (สิ้นสุด 31/12/63) โดยอ้างเหตุผลในการขยายสัญญา ครั้งที่ 4 เนื่องจากยังไม่มีการศึกษา ด้าน IT แต่รัฐบาลได้ซื้อระบบ IT จำนวน 3,351 ล้านบาท จากบริษัท AIT ด้วยวิธีพิเศษ ไปตั้งแต่เดือน ก.พ.62

"ยังมีรายการสำคัญ คือสภาผู้แทนราษฎรได้ของบฯ ปี 63 จัดซื้อรถประจำตำแหน่ง ให้แก่ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร คันละ 7.50 ล้านบาท ซึ่งทางคณะอนุกรรมการฯ ได้ซักถามนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ จะใช้รถประจำตำแหน่ง แพงถึงราคาคันละ 7.50 ล้านบาทเลยหรือ เพราะท่านชวน เป็นคนสมถะแต่นายสรศักดิ์ ตอบว่าได้ถามท่านประธานฯ ชวน ถึง 2 ครั้งแล้ว และท่านชวน ไม่ขัดข้องจึงได้ตั้งบฯ จัดซื้อรถประจำตำแหน่งราคาคันละ 7.50 ล้านบาท ให้ท่านประธานฯ ชวน" นายยุทธพงศ์ กล่าว

ด้านนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่มีการระบุว่า นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มีความสมถะ แต่จัดซื้อรถประจำตำแหน่งมูลค่าคันละ 7.5 ล้านบาทว่า รถประจำตำแหน่งของนายชวนที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ได้ครบวงจรอายุการใช้งานตามระเบียบราชการแล้ว ไม่ใช่เข้ามาเป็นประธานสภาฯ อยู่ๆ จะมาขอจัดซื้อรถใหม่ได้เลย โดยตัวเลข 7.5 ล้านบาทนั้น ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ตั้งเพดานการจัดซื้อดังกล่าวเอาไว้จริง แต่ตั้งไว้ตามกรอบที่กำหนดโดยสำนักงานงบประมาณ สำหรับตำแหน่งประธานรัฐสภา แต่จะใช้เงินเต็มเพดานกำหนด หรือไม่ เป็นดุลพินิจประธานรัฐสภาแต่ละท่าน อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่



ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร

ตุลาคมที่ 13 ธ.ค. ที่ผ่านมา นายชวนได้เน้นย้ำกับตนว่า ให้ใช้ความพยายามสูงสุดเพื่อจะทำอย่างไรให้ซื้อรถประจำตำแหน่งในราคาไม่เกินครึ่ง ของวงเงินเต็มเพดาน 7.5 ล้านบาท โดยนายชวน ตั้งใจจะส่งเงินที่เหลือ 3 ล้านกว่าบาท คืนแผ่นดิน นำกลับไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ

"นายชวน ยิ่งย้ำกับผม เหมือนที่ย้ำมาตลอดว่าก่อนเข้าสภาฯ ไปหาเสียงเอาไว้แบบไหน กินข้าวกล่องข้างทางกับชาวบ้านยังทำได้มาแล้ว เมื่อถึงตอนได้เข้าสภาฯ จริงๆ อย่าคิดว่าจะเข้ามากินอาหารหรู ตกแอร์อยู่สบายๆ หรือนั่งรถหรูราคาแพงเด็ดขาด" นายอิสระกล่าว.